



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
6 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 5 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,452 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,280,534 ราย เสียชีวิต 224 ราย เสียชีวิตสะสม 12,761 ราย หายป่วย 18,257 ราย หายป่วยสะสม 1,088,148 ราย อยู่ในระหว่างการรักษา 152,105 ราย ฉีดวัคซีนสะสมที่ 35,587,676 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 221,513,567 ราย เสียชีวิต 4,581,218 ราย รักษาหาย 198,004,433 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **อียู** บริจาควัคซีนให้เวียดนาม 2.6 ล้านโดส เชื้อต้องการมีอิทธิพลในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก **กัมพูชา** แอลงชาวเขมร 70% ได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม **ลาว** โควิดเริ่มระบาดหนัก พบผู้ติดเชื้อกระจายตัวหลายแขวง **เวียดนาม** เปิดการปีการศึกษาใหม่ท่ามกลางวิกฤติโควิดระลอกที่รุนแรงที่สุด **อินเดีย** ติดโควิดรายใหม่ทะลุ 4 หมื่นราย รัฐเกรละระบาดหนักสุด **สหรัฐฯ** ติดโควิดเฉลี่ยกว่า 1.5 แสนรายต่อวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา **สิงคโปร์** จ่อฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้กลุ่มเปราะบางภายใน ก.ย.นี้ **ออสเตรเลีย** อนุมัติใช้โมเดอร์นา ฉีดให้ผู้ป่วย 12 ปีขึ้นไป

ประเด็นสำคัญ

1. การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, newtv)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ปัจจุบันวัคซีนโควิดที่มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย จะต้องมีการมาขออนุญาตขึ้นทะเบียนกับ ออย. เพื่อใช้ในประเทศ ซึ่งจะมีการระบุด้วยว่า วัคซีนสามารถใช้ในกลุ่มใดได้บ้าง ขณะนี้ มีการขึ้นทะเบียนใช้ในในกลุ่มอายุที่น้อยที่สุด คือ วัคซีนไฟเซอร์ ขึ้นทะเบียนฉีดในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปเท่านั้น แต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ล่าสุด สธ. มีการพิจารณาแนวทางการฉีดอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งในรายละเอียดจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้ง

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า วัคซีนที่มีการขึ้นทะเบียนใช้ในประเทศไทยตอนนี้มีข้อกำหนดในการเริ่มฉีดในกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน อย่างโมเดอร์นามาขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ 12 ปี ขึ้นไป ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ขึ้นทะเบียนฉีดในกลุ่มอายุ 12 ปี ขึ้นไป ส่วนอายุวัคซีนสำหรับเด็กอายุนี้อย่างนี้ยังไม่มีตัวไหนขึ้นทะเบียน รวมถึงในต่างประเทศก็ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน หลายตัวอยู่ระหว่างการศึกษาวัยัย ส่วนวัคซีนซิโนแวค และวัคซีนซิโนฟาร์ม อยู่ระหว่างศึกษาฉีดในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปในระยะที่ 3

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, thaigov, thailandplus, thejournalistclub

-นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงประเด็นการฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 มีจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา ว่า ต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีน ในกลุ่มเสี่ยง 608 ให้ได้ 70% ตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีน หรือเรียกว่า “ศูนย์สู้ภัยโควิด 19 ชุมชน” ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลพื้นฐานในชุมชน เผื่อระวัง คัดกรอง และป้องกันแบบครบวงจร ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงตติยะภูมิ และใช้กลไก 3 หมอที่มีอยู่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, pptvhd36, nationtv)

-สมาคมภัตตาคารไทย เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี สำหรับบุคลากรที่ทำร้านอาหาร คาเฟ่ต์ หาบเร่ แผงลอย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริการที่สถานีกลางบางซื่อ รับสูตรฉีดไขว้ ภายในเดือนกันยายนนี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

-ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เผย การฉีดวัคซีนเป็นไปค่อนข้างดี เปิดให้ Walk-in 11 จุด ทั้ง 3 อำเภอ ส่วนแรงงานข้ามชาติเริ่มวันที่ 11 ก.ย. 64 ทั้งนี้ หากมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาเพิ่ม เล็งฉีดให้เด็กตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปก่อนเพื่อเปิดเรียนในระดับอุดมศึกษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไทยโพสต์, INN, js100, ch7, nationtv, pptvhd36, thestandard)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อมูลจาก สธ. ระบุ ในกรณีผู้ป่วยโควิดที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือฉีดยังไม่ครบ 2 เข็ม หากป่วยเป็นโรคโควิด ให้ฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดก็ได้เพิ่มอีก 1 เข็ม ภายใน 1-3 เดือนหลังจากเริ่มป่วย คนที่เคยได้ครบ 2 เข็มแล้วไม่ต้องฉีดเพิ่มอีก

2. ขี้แฉงการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นโควิด

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจ “Gossipสาธุช” โพสต์ข้อความว่า มีปรากฏการณ์ใหม่ ข้าราชการ สธ. บุคลากร ช่วย รพ. สธ. ชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ชนิดครบถ้วนทุกวัน ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงฯ ไต่ลงไปจนถึงอธิบดีระดับต่างๆ คอยออกมาตอบโต้ – ถ้อยแถลงข้อมูลจากฝ่ายค้าน ตั้งแต่เรื่องวัคซีนโควิด ATK การรักษาพยาบาล ต่างจากในอดีตที่ข้าราชการมักทำหน้าที่แค่เพียงคอยส่งเอกสารให้รัฐมนตรีชี้แจง หลังจากนั้น ประชาชนอาจมองผู้บริหารฝ่ายประจำของ สธ. เป็น “นักการเมือง” ทุกการตัดสินใจที่ทำโดยบรรดา “นายแพทย์” จะถูกตั้งคำถามว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่

3. หารีลดวันกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เติลนิวส์, คมชัดลึก, thainews, ch7

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เผย วันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะมีการเปิดประเทศเพิ่มอีก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการหารือในที่ประชุม ศบค. และสธ. ว่าจากสถิติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 0.3 จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดวันกักตัวเหลือ 7 วันจาก 14 วัน และจะเจรจาให้จัดสรรวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่รองรับการเปิดประเทศ

4. การกระจายชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, matichonweekly, springnews)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ กำชับ สธ. และ สปสช. เตรียมความพร้อมการกระจายชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ให้รัดกุม คาดเริ่มแจกจ่ายประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 15 ก.ย.นี้ แจกให้ชุมชนแออัด-ตลาด และที่รพ./รพ.สต.ทุกแห่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การกระจายชุดตรวจ ATK 8.5 ล้านชุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ เตรียมไว้ 2 ล้านชุด สำหรับกว่า 2,000 ชุมชน โดยให้ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพฯ ไปกระจายต่ออสม. เอาไปกระจายในชุมชน แต่คนที่รับต้องพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง และทำแบบประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงหรือไม่ ขณะที่อีกส่วนส่งไปตามต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดสีแดง ผ่าน รพ.และ รพ.สต. จากนั้นจะกระจายผ่าน อสม. หรือให้ประชาชนมารับที่หน่วยบริการก็ได้ อีกส่วนจะกระจายผ่านร้านยาและคลินิกในเครือข่าย สปสช. ประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศ

-ภญ.ศิริรัตน์ ต้นปิชาติ นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน กล่าวว่า ช่องทางการกระจาย ATK ผ่านร้านยาทาง สปสช. ให้ผู้ประสงค์จะรับชุดตรวจลงทะเบียนและทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" โดยเลือกร้านยาที่จะเข้าไปรับชุดตรวจได้ รวมทั้งอาจจ้อลกับอินไปที่ร้านยา และให้ร้านยาประเมินความเสี่ยงและบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบแอปฯ เป๋าตังได้เช่นกัน

5. ยืนยันวัคซีนสูตรไขว้ปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, TNN ChiangmaiNews, thejournalistclub)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยัน วัคซีนสูตรไขว้ได้ผ่านการวิจัย และมีมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่ง สธ. ได้ฉีดวัคซีนสูตรไขว้ SV + AZ ให้ประชาชนแล้ว 2.5 ล้านคน ตั้งแต่เดือน ก.ค. พบการเสียชีวิตจากโควิด 19 เพียง 1 ราย เท่านั้น เช่นเดียวกับผู้ที่ฉีดวัคซีน AZ 2 เข็ม เสียชีวิต 2 ราย จากจำนวน 2.4 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขการเสียชีวิตที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนจำนวน 1 ล้านคน จะเสียชีวิตจากโควิด 19 ถึง 132 คน ขอให้ประชาชนไว้วางใจและไปรับวัคซีนตามที่กำหนด

6. นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวอุทยานเขาใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, INN)

-หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระบุ วันนี้ (5 ก.ย.) มีนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวอุทยานมากผิดปกติ จึงสั่งการเข้มคัดกรองโควิด จำกัดจำนวน วัตถุประสงค์เสียงเครื่องยนต์ พร้อมออกมาตรการควบคุมป้องกัน

7. เตือนผ่อนคลายกิจการต้องไม่ประมาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์แนวโน้มการระบาดของโควิดในประเทศไทย ยอดผู้ป่วยโควิดรายวันยังถือเป็นภาวะวิกฤต ที่ไม่อาจประมาทได้ เมื่อเริ่มเปิดประเทศให้มีการเดินทาง มีกิจกรรมที่เปิดกว้างขึ้น แนวโน้มการติดเชื้อรายใหม่ หรือคนที่ติดเชื้อซ้ำอาจพุ่งขึ้นมาอีกครั้ง ยาที่ใช้เป็นยาหลักอาจมีประสิทธิภาพลดลง อัตราตายเพิ่มขึ้น การคัดกรองยังเป็นความจำเป็นสูงสุด

8. รายงานคลัสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, sondhitalk)

-ผู้ว่าภูเก็ต หวั่นคลัสเตอร์ใหม่ หลังลุยตรวจ AKT เชิงรุกเรือนจำภูเก็ต พบบวก 199 ราย ชุมชนชาวไทยใหม่ ติดอีก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>114 ราย สั่งปิดกั้นแดน 5 - ล็อกดาวนั้ชุมชน ห้ามเข้า-ออก 14 วัน อำนาจเจริญ ล็อกดาวนั้หมู่บ้านโนนแคน ผวาคัสเตอร์ใหม่พบติดเชื้อแล้ว 7 ราย เชียงใหม่ พบคัสเตอร์ใหม่ "กองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่" ติดเชื้อแล้ว 11 ราย จันทบุรี พบคัสเตอร์ใหม่ในตลาดสด 2 แห่ง ทำยอดติดเชื้อวันนี้พุ่งถึง 150 ราย ผู้ว่าฯตาก สั่งปิดโรงเรียนกีฬาหมแม่สอด หลังตรวจพบนักเรียนติดเชื้อโควิด 69 คน</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, pptvhd36</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ระบุ เดือนกันยายนนี้จะเป็นช่วงยกระดับป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโควิด 19 สูงสุดทุกที่ทุกเวลา แบบ Universal Prevention ถ้าทุกคนร่วมมือกันโอกาสรับเชื้อก็จะลดลง ซึ่งทุกคนมีโอกาสติดเชื้อ ไม่ว่าจะ เป็นแพทย์หรือประชาชน ทั้งแบบที่มีอาการและไม่มีอาการ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, thailandplus, mcot, thebangkokinsight)</p> <p>-กรมอนามัย เน้นย้ำห้างค้าปลีกในพื้นที่สีแดงเข้ม ให้เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิดหลังมีการคลายล็อก เตรียมใช้ มาตรการปลอดภัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน และด้านผู้ใช้บริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ</p> <p>-ศธ. ร่วมกับ กรมอนามัย เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนแบบ On Site หรือการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนรูปแบบปกติ ในโครงการ "โรงเรียน Sandbox Safety Zone in School" (SSS) เพื่อเป็นการช่วยวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ให้เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด 19 ในโรงเรียนประจำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกทม. กล่าวถึงรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ว่า มีความพร้อมทุกระบบแล้วในสัปดาห์นี้ โดยจะเริ่มไปฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ที่ยังตกค้างในชุมชน และกลุ่มคนเร่ร่อนในพื้นที่สาธารณะ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>อุทธรณ์สิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>-นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบริษัทผลิตยาจากญี่ปุ่น ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์รูปแบบยาเม็ดของกรมฯ ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตร ที่มีนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน หลังจากเมื่อเดือนพ.ค. 64 ที่ผ่านมา กรมได้ออกคำสั่งปฏิเสธขอจดทะเบียนสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์รูปแบบยาเม็ดไป เพราะมองว่า การยื่นขอสิทธิบัตรดังกล่าวไม่มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิบัตร และตามกระบวนการจากนี้ ต้องรอการพิจารณาคณะกรรมการสิทธิบัตร ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการยื่นอุทธรณ์ในช่วงนี้ แต่ระหว่างนี้ อภ. หรือบริษัทยาสามัญรายอื่น ๆ ของไทย ที่ต้องการผลิตยาด้าน ไวรัสฟาวิพิราเวียร์แบบเม็ดเพื่อใช้ในประเทศ ก็สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดการผลิต เพราะ ณ เวลานี้ ถือว่ายังไม่มีใครเป็นเจ้าของสิทธิบัตรยาฟาวิพิราเวียร์แบบเม็ดในประเทศไทย</p>	-